

Số: 41/CĐCS

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2020

V/v tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng áo dài”

Kính gửi: Các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Hải Dương.

Áo dài là quốc phục mang âm hưởng truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Trải qua từng thời kì, từng giai đoạn cùng với những diễn biến của quá trình lịch sử Việt Nam, tà áo Việt Nam luôn tồn tại theo dòng thời gian, vẫn mãi sẽ là tâm hồn Việt, văn hóa Việt, là tinh thần Việt và là trang phục truyền thống mang đậm tính lịch sử lâu đời của nước Việt ngàn năm văn hiến. Hơn thế nữa, Áo dài là một trong những di sản văn hóa phi vật thể thế giới đáng tự hào của dân tộc Việt được UNESCO công nhận. Chiếc áo dài làm tô thêm nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nét duyên dáng của người phụ nữ Á Đông. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đằm thắm, là một phần tất yếu trong mỗi phụ nữ Việt, là đặc trưng cho một quốc gia có người phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn có đức hy sinh. Chính lẽ đó, mỗi người phụ nữ khi khoác lên mình tà áo dài như hiện thân của hành trình lịch sử văn hóa truyền thống, cũng là thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ Việt trong chiếc áo dài thướt tha của dân tộc.

Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-CĐN ngày 17/2/2020 của Công đoàn Ngành giáo dục Hải Dương về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2020), 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phối hợp Hội phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”. Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hải Dương đề nghị các tổ Công đoàn thực hiện triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền vận động nữ cán bộ công đoàn viên mặc áo dài trong các sự kiện, hoạt động của đơn vị, Nhà trường, các sự kiện của xã hội và gia đình. Hướng ứng phát động nữ cán bộ công đoàn toàn trường mặc áo dài vào ngày 6/3/2020.

2. Tích cực triển khai, tuyên truyền, vận động nữ công đoàn viên tham gia cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng áo dài” do Công đoàn ngành và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức (*Có thể lệ đính kèm*)

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hải Dương đề nghị các tổ Công đoàn triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông tin qua số điện thoại 0988642554 để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- BCHCĐ Trường;
- Các tổ Công đoàn;
- Lưu VPCĐ.

**TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tô Văn Sông

